

แผนปฏิบัติการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ (ต่อเนื่อง)

วิสัยทัศน์ : ขับเคลื่อนสถาบันอุดมศึกษาไทยเพื่อสร้างคนคุณภาพ สร้างปัญญาให้แผ่นดิน

พันธกิจ	เป้าประสงค์	ประเด็นยุทธศาสตร์	แนวทาง/มาตรการ	โครงการ
<p>พันธกิจ ๑ ส่งเสริมการสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการพัฒนาคุณภาพอุดมศึกษา</p>	<p>๑. เพื่อสร้างความเข้มแข็งในการยกระดับคุณภาพการศึกษามุ่งสู่ความเป็นเลิศระดับภูมิภาค และสากล</p> <p>๒. เพื่อสร้างความร่วมมือในการจัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการสังคม และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของภูมิภาคตะวันออก</p> <p>๓. เพื่อผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ</p> <p>๔. เพื่อเป็นเวทีระดมความคิดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสถาบันในภูมิภาคตะวันออก</p>	<p>๑. ออกแบบโครงสร้างและระบบการบริหารจัดการเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก ให้มีความเข้มแข็งและยั่งยืน</p> <p>๒. ดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ภารกิจเชิงเร่งด่วน และภารกิจเฉพาะกิจ</p>	<p>๑. กำหนดรูปแบบโครงสร้างเครือข่ายฯ ที่เป็นระบบ และมีการบริหารจัดการเครือข่ายฯ ที่มีประสิทธิภาพ</p> <p>๒. ส่งเสริมให้เครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก มีศักยภาพและความเข้มแข็ง สามารถระดมทรัพยากรเพื่อการดำเนินการได้อย่างต่อเนื่องและยั่งยืน</p> <p>๓. ส่งเสริมความผูกพัน (Engagement) และแรงจูงใจช่วยเหลือเกื้อกูล และดูแลกันในระหว่างสมาชิกเครือข่ายฯ</p> <p>๔. จัดทำศูนย์กลางข้อมูลและระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพื่อการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพ</p>	<p>-โครงการจัดทำฐานข้อมูลเว็บไซต์เครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก</p> <p>-โครงการเครือข่ายประกันคุณภาพการศึกษา</p>

พันธกิจ	เป้าประสงค์	ประเด็นยุทธศาสตร์	แนวทาง/มาตรการ	โครงการ
	<p>๕. ส่งเสริมให้มีการทำงานระบบ Top down และ Buttom up ระหว่างเครือข่ายอุดมศึกษา สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา และคณะกรรมการการอุดมศึกษา ในการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ภารกิจเชิงเร่งด่วน และภารกิจเฉพาะกิจ</p>			
<p>พันธกิจที่ ๒ ส่งเสริมการเชื่อมโยงเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก กับภาคการผลิตและภาคส่วนต่างๆ ทั้งในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ</p>	<p>๑. เพื่อผลิตและพัฒนาคุณภาพบัณฑิตให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิตและสังคม ๒. เพื่อสร้างและพัฒนาศักยภาพคณาจารย์และนักวิจัยที่ทำงานร่วมกับชุมชนและภาคการผลิต ๓. เพื่อสร้างเครือข่ายงานวิจัยที่ตอบสนองความต้องการและใช้ประโยชน์ได้ ทั้งเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์</p>	<p>ดำเนินการเชิงรุกเพื่อสร้างความร่วมมือระหว่างเครือข่ายอุดมศึกษาภาคตะวันออก ในการขับเคลื่อนภารกิจหลัก ภารกิจเชิงเร่งด่วน และภารกิจเฉพาะกิจกับภาคการผลิตและภาคส่วนต่างๆ</p>	<p>๑. เร่งจัดทำฐานข้อมูลความเชี่ยวชาญ และผลงานวิจัยของสถาบันเครือข่ายอุดมศึกษา ภาคตะวันออก พร้อมทั้งเผยแพร่สู่สาธารณชนในหลากหลายรูปแบบ ๒. ส่งเสริมให้มีเวทีพบปะระหว่างเครือข่ายฯ กับภาคการผลิตและภาคส่วนต่างๆ เพื่อรับทราบความต้องการและกำหนดแนวทางปฏิบัติให้เกิดประโยชน์ในเชิงสาธารณะและเชิงพาณิชย์</p>	<p>-โครงการหน่วยบ่มเพาะวิสาหกิจในสถาบันอุดมศึกษา UBI -โครงการส่งเสริมและพัฒนาสหกิจศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา -โครงการวิจัยและนวัตกรรมเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนฐานราก -โครงการในพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ</p>